

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50' đến 6h00', sáng Chủ Nhật, ngày 06/08/2023

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC

Phần 2 Chương 9

HOẰNG HỘ (BÀI HAI)

Phật pháp hay thế gian pháp công tác hoằng pháp và hộ pháp vô cùng quan trọng. Nếu không có người hoằng hộ pháp thì thế hệ sau không thể tiếp nối và tiếp nhận được Phật pháp. Tổ sư Ấn Quang rất nghiêm túc dạy những người làm công tác hoằng hộ pháp là phải truyền thừa mạng mạch giáo dục của Phật để truyền thừa cho thế hệ sau. Ngày nay, người tu học theo Phật giáo tiêu thừa bài bác đại thừa, người tu học đại thừa bài bác tiểu thừa, đây là hành vi khiến Phật pháp bị hủy diệt bởi chính những người đang tu học Phật pháp. Từ trước đến nay tôi chỉ nghe Tịnh độ, nghe Hòa Thượng giảng dạy, tôi không giảng Kinh, chỉ giảng rộng lại những bài Hòa thượng Tịnh Không dạy.

Những người làm công tác hoằng pháp và hộ pháp phải biết rõ sứ mạng của mình là truyền thừa giáo dục Phật pháp, giáo dục Thánh hiền được lưu truyền dài lâu và giữ đúng nguyên bản của Phật, của Tổ sư đại đức để lại. Mỗi lần kết tập Kinh điển các bậc tu hành chứng đạo nghiêm túc cùng kết tập, một người nói “Phật từng nói thế này” đều được chúng hội công nhận khi đó bài Kinh mới được công nhận. Ngày nay, nhiều người tùy tiện in Kinh, in sách lan truyền rộng rãi mà không có sự kiểm chứng, việc làm này rất nguy hiểm.

Từ ngày phiên dịch tôi chưa tự in bộ sách nào, có những quyển sách lưu truyền có ghi “Vọng Tây cư sĩ dịch” do họ tự in và bán, có một vài người đến chia tiền nhuận bút tôi không nhận, tôi nói họ muốn in bán thì hoan nghênh nhưng phải bán giá rẻ.

Hòa Thượng nói: ***“Thế Tôn thị hiện cho chúng ta biết người xuất gia không nên quản việc. Người xuất gia mà quản việc, quản sự là sự bất đắc dĩ, là sự biến tướng. Quản việc, quản sự là vai trò của người hoằng pháp, hộ pháp. Suy rộng ra trong trường học người làm giáo viên phải chuyên tâm giảng dạy, người làm quản lý cần chuyên tâm làm quản lý, hai vai trò này không được lẫn lộn và làm sai vị trí. Vai trò của quản lý và giáo viên là phải toàn tâm toàn lực bồi dưỡng học sinh, dạy thế hệ sau có thể tiếp nối, gánh vác việc hoằng pháp và hộ pháp”***.

Chúng ta quán chiếu bản thân có đang làm đúng trong vai trò bổn phận của chính mình hay không? Người làm quản lý phải đào tạo người chuyên làm quản lý. Người đang làm giáo viên phải làm tốt bổn phận của người giáo viên không nên nghĩ đến việc sau một thời gian làm giáo viên sẽ lên làm quản lý. Mỗi người chỉ làm tốt một vai trò, không nên cưỡng cầu, làm sai vị trí của bản thân.

Hòa Thượng nói: **“Việc của tự viện chúng ta cần phải liên hệ với trường học, trong trường học phải quản lý tốt việc chấp sự, đây là tính chất của phục vụ. Người hoằng pháp là giáo viên không đảm nhiệm việc chấp sự, người làm chấp sự là hỗ trợ cho giáo viên hoằng pháp (giảng dạy). Nếu chúng ta có thể đem việc hoằng hộ pháp làm rõ ràng, chân thật, người người tận chức trách, bổn phận của mình thì việc thế gian hay việc Phật pháp đều có lợi ích tốt. Mọi người nên biết thiên trách, vai trò của mình để phù hợp với công việc, đúng với năng lực sẽ mang lại nhiều hiệu quả tốt”**.

Hòa Thượng nói: **“Người làm công việc hoằng hộ mà sai vai trò, tranh giành địa vị, khẳng định bản thân là người đang gây chướng ngại. Nếu chúng ta hiểu rõ bổn phận, trách nhiệm của hoằng hộ pháp tự nhiên có Phật Bồ Tát đến hộ trì. Nội hộ pháp, ngoại hộ pháp toàn tâm toàn ý làm đúng pháp thì có sự hộ trì của Phật, Bồ Tát, các Ngài đến hộ trợ không điều kiện”**

Trại hè tại Sóc Trăng sẽ kết thúc vào lúc 14h chiều nay ngày 6/8/2023, chúng ta tổ chức trại hè với tâm tri ân Quốc Gia, Cha Mẹ, Thầy Cô, với tất cả những người đã thành toàn cho mình với tâm chân thành, thật làm.

Hòa Thượng nói: **“Các vị chứng Thanh Văn Duyên giác làm việc lợi ích chúng sinh khi gặp nghịch cảnh vẫn thối tâm. Bậc tu hành có công phu khi gặp chướng ngại, gặp chúng sinh càng càng khó độ cũng có người thối tâm không độ nữa, chúng ta làm việc vì lợi ích chúng sinh mà khi gặp nghịch cảnh không thối tâm thì không phải người thường. Chúng ta có tâm lượng lớn đây là tâm Bồ Tát”**.

Trại hè tại Sóc Trăng tôi có gửi năm người cháu con của các em trai đi tham dự, mấy người em của tôi đều phản hồi tích cực, các cháu đã ngoan thì tham dự trại hè về sẽ ngoan hơn, những đứa chưa ngoan thì cũng có sự thay đổi tích cực nhờ được gặp duyên lành, được giáo dục tốt. Mấy năm qua tôi hoằng dương giáo dục nhiều nơi nhưng bỏ qua con cháu của mình, đây là sai sót. Người thân, con cháu của mình cũng là chúng sinh, nếu bạc đãi, rườm rà thì họ sẽ trở thành oan gia, cản trở bạn trong tương lai. Mẹ của tôi và người nhà của tôi cũng tham dự trại hè tại Sóc Trăng. Ai cũng thích được đề cao, thích hư danh. Vì vậy tôi dặn mọi người trong Ban Tổ chức không đối đãi đặc biệt với mẹ của tôi mà cứ đối đãi bình thường như với tất cả mọi người.

Câu chuyện cúng dường của người xưa, Một cô gái lần đầu đưa đến hai xu tiền với tâm thành kính cúng dường được Hòa Thượng Chủ trì tác pháp. Sau khi trở thành cung phi, trở lại cúng dường nghìn lạng vàng thì Hòa Thượng Chủ trì sai đệ tử ra làm lễ. Khi cô gái thắc mắc thì nhận được câu trả lời là ngày xưa cúng dường hai xu nhưng với tâm chân thành tha thiết, ngày nay cúng dường một nghìn lạng vàng như với tâm hư vinh nên đệ tử tác pháp.

Người có tâm Bồ Đề mới làm đúng công việc hoằng pháp lợi sinh. Chúng ta tu học Phật Pháp phải đi từ gốc hiếu thảo Cha Mẹ, biết ơn Tổ Quốc, ơn Thầy Cô, ơn tất cả những người trong xã hội đã thành toàn cho mình. Tiêu chuẩn của người vãng sanh là thiện căn phước báu bằng đức Phật A Di Đà muốn được như vậy thì toàn tâm toàn ý

mỗi niệm đều vì chúng sinh. Chúng ta muốn toàn tâm toàn lực nghĩ lợi ích cho chúng sinh phải có trí tuệ để bản thể hóa, hiện đại hóa để chúng sinh tiếp nhận đó chân thật là tâm Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!